

บรรณาธิการแถลง

EDITOR'S NOTE

โดยที่บรรณาธิการของกบงงานวารสารตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงเป็นกฎแห่งความก้าวหน้า จึงได้พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวารสารมาแต่เริ่มต้น ในฉบับนี้เช่นกัน ท่านที่ช่างสังเกตคงจะทราบได้ตั้งแต่เมื่อเปิดปกวารสาร เพราะคงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในวงการบริหารของวารสารเองซึ่งผิดกับคราวก่อน ๆ ที่เปลี่ยนแปลงเนื้อหา รูปเล่ม ของวารสารซึ่งสังเกตได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม บรรณาธิการมีความรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงในวงการบริหารย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของบริการทั้งหมดของวารสารเป็นแน่แท้ จึงใคร่ขอนำมาชี้แจงในที่นี้

แต่เดิมนั้น แม้วารสารจะเป็นของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ก็ตาม แต่ก็มีได้ชื่อว่าเป็นงานในหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ กิจกรรมของวารสารทุกอย่างตกเป็นภาระรับผิดชอบโดยตรงของบรรณาธิการซึ่งมีตำแหน่งบังคับบัญชาแน่นอน ดังนั้นการดำเนินงานจึงออกจะรัดกุมรัดกุมอยู่บ้าง เท่าที่ดำเนินมาได้โดยดีพอสมควรนั้นก็อาศัยที่ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ของบรรดาเจ้าหน้าที่ยุวกาต่าง ๆ ที่ช่วยงานของวารสารตลอดมา ซึ่งบรรณาธิการก็อดใจมิได้ที่จะขอแสดงความสำนึกเป็นหนี้บุญคุณอยู่เป็นอันมาก แต่ที่ตระหนักว่าการปฏิบัติงานของวารสารมีลักษณะเป็นการประจำอยู่มาก การจะขออุปการะตลอดไปจึงมีสมควร ทั้งนี้ได้หมายความว่าตามสภาวะใหม่นี้จะไม่ต้องอาศัยความร่วมมืออีกก็หาไม่ เพียงแต่คาดว่าจะไม่ต้องรบกวนบ่อย ๆ อย่างแต่ก่อนเท่านั้น

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้พยายามประมวลปัญหาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ มารวมเป็นบันทึกความเห็นของบรรณาธิการและนำเสนอท่านคณบดีเพื่อพิจารณา ท่านได้กรุณาแนะนำว่าควรจะนำเรียนที่ปรึกษาของวารสาร จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ของวารสารเพื่อพิจารณาปรับปรุงกิจการวารสารขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ศกนี้

โดยที่ผลจากการประชุมครั้งนอกรอบภายใต้การสวดทักขณามาชี้แจงในทันทีหมด จึงจะขอ
เฉพาะข้อที่เกี่ยวกับโดยตรงกับการบริหารเท่านั้น คือ

ในส่วนที่เกี่ยวกับสายงานของวารสารซึ่งแต่เดิมชนกับคณะอย่างถ้อย ๆ นั้น บัดนี้
ประชุมเห็นควรให้ชนกับฝ่ายวิจัยของคณะ จึงหมายความว่าจะมีเจ้าหน้าที่ประจำของฝ่าย
วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำภายใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าฝ่าย ซึ่งได้รับตำแหน่งเป็น
ผู้จัดการด้วย สำหรับกิจกรรมของวารสารนั้นประชุมเห็นว่าเพื่อเป็นกาวแบ่งเบาภาระของ
บรรณาธิการและผู้ช่วยบรรณาธิการซึ่งมีการพักผ่อนเต็มมออยู่ จึงจะแยกงานออกเป็นสอง
ฝ่ายและเพิ่มตัวบุคคลให้ด้วย ดังท่านจะเห็นได้จากรายการในปกหน้าด้านในของฉบับนี้แล้ว
ฉะนั้นคงแต่เป็นคนเป็นต้นไปจะถือว่าวารสารจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำคัญ ๒ ท่านคือ บรรณา-
ธิการและผู้จัดการ โดยได้กำหนดหน้าที่รับผิดชอบไว้อย่างกว้าง ๆ ดังนี้ "บรรณาธิการเป็น
ผู้รับผิดชอบในเนื้อหาและมาตรฐานของวารสารท่านเดียว... ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินการจัดทำต้นฉบับ จัดพิมพ์ หารัสนาฬิกา จำหน่าย และอื่น ๆ ในการดำเนินกิจการ
ประจำของวารสาร..."

การจัดในรูปใหม่นี้จึงควรนับได้ว่าเป็นไปตามความเหมาะสมทุกประการ ประกอบ
กับได้มีเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมอีกหลายท่าน บรรณาธิการจึงใคร่ขอขอบคุณ อาจารย์เชวง
เรียงสุวรรณ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิจัยที่เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการวารสารด้วยความยินดี
ยิ่ง และมีใจว่าท่านจะได้พยายามบริหารงานให้วารสารเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น นอกจากนั้น
บรรณาธิการยังรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติยิ่งที่จะได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ นวนิตย์
อินทรามะ หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด และ ดร. วุฒิเวศ ทวอมบัตย์ ศาสตราจารย์ที่ปรึกษาของ
ฝ่ายวิจัยที่จะได้รับตำแหน่งบรรณาธิการบรรณกิจารณ์และที่ปรึกษาของบรรณาธิการตาม
ลำดับ ที่จริงบรรณาธิการก็ได้รับความช่วยเหลือจากท่านทั้งสองมาช้านานแล้ว ฉะนั้นการ
ขอเชิญให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจึงเป็นเพียงการแต่งตั้งให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้น

สำหรับเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของวารสารมาแต่เดิม คือ อาจารย์ชิตติยา อมรทัต
คุณวีระวัฒน์ กาญจนคุต และคุณกมลทิพย์ ช่างเวช นั้น ก็ได้มีการจัดสรรหน้าที่ให้ตรงกับ
ความเป็นจริงตามถนัด ตามการแบ่งงานแบบใหม่ของตนเอง จึงมั่นใจว่าท่านทั้งสองจะได้ทำงาน
ได้โดยสะดวกกว่าแต่ก่อน

ส่วนการเปลี่ยนแปลงรายนามในรายการอื่น ๆ ดังที่ปรากฏอยู่ในปกหน้าด้านในนั้น ก็เป็นไปตามมติของที่ประชุมดังกล่าวทั้งสิ้น หลังจากที่ได้อภิปรายกันอยู่นานพอสมควร

การเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทุกท่านรู้สึกว่าจะช่วยให้บริการต่างๆของวารสาร เป็นไปได้ด้วยดียิ่งขึ้น จะได้รับใช้ท่านให้สมกับที่ได้ให้เกียรติเอื้อเฟื้อสนับสนุนอย่างแข็งขัน ตลอดมา

ในด้านเนื้อหาของวารสารฉบับนี้ บรรณาธิการก็มั่นใจว่า ท่านผู้อ่านจะได้อ่านบทความอันมีประโยชน์ยิ่งเช่นเคย จึงจะขอคงเว้นการอธิบายเพิ่มเติมอย่างอื่น ๆ นอกจากใคร่จะเรียนให้ท่านทราบว่าวารสารนี้ได้รับความกรุณาจากท่านผู้มีเกียรติซึ่งในวงราชการมากขึ้นเป็นลำดับมา ดังในฉบับบทความของท่านเจ้าคุณสุนทรพิพิธ นักปกครองอาวุโส ๆ หนึ่ง ๆ รองนายกรัฐมนตรี ๆ หนึ่ง ๆ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นทั้งข้าราชการชั้นอาวุโส และมหาบัณฑิตของคณะด้วย สำหรับบทความจากนักศึกษาเก่า นั้นโดยที่ขณะนี้ได้มีผู้สำเร็จการศึกษาไปรับราชการตามที่ต่าง ๆ กันหลายท่านนั้น ทางวารสารใคร่จะได้มีโอกาสรับใช้ต่อไปอีกจึงได้พยายามจัดพิมพ์ผลการค้นคว้าต่าง ๆ ให้ ดังในฉบับนี้ ซึ่งนอกจากเรื่องของ ๑ หนึ่ง ๆ เอกอัครราชทูตแล้ว ก็มีเรื่องของคุณทิพย์ ทิพย์ชัยเมชาด้วย จึงหวังได้ว่าในอนาคตจะได้มีเรื่องจากรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตอื่น ๆ อีก นอกจากนี้ก็ใคร่ที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า วารสารนี้ไม่แต่จะได้รับความสนใจจากนักศึกษาภายในประเทศเท่านั้น ยังได้รับความสนใจจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิในต่างประเทศอีกหลายประเทศ ดังในวารสารเล่มนี้ก็ได้รับความกรุณาจากศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฟิลาดีเฟีย และจากมหาวิทยาลัยเซบรีจ ประเทศอิสราเอลด้วย จึงนับว่าเป็นเกียรติของวารสารเราและแก่ประเทศชาติของเราด้วย ในโอกาสต่อ ๆ ไปวารสารก็คงจะได้มีโอกาสนำบทความภาษาอังกฤษที่มีค่าสูงมาเสนออีก และอาจจะพยายามถ่ายทอดบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การปกครองการบริหารของประเทศไทยที่ปรากฏอยู่ในวารสารอื่นซึ่งบรรณาธิการได้รับมา และเห็นว่าถ้าแปลเสียก่อนจะได้ประโยชน์มากกว่ามาตีพิมพ์เป็นครั้งคราวต่อไป

เนื่องด้วยวารสารฉบับที่ท่านถืออยู่เป็นวารสารฉบับสุดท้ายของปีที่ ๒ ทางกองบรรณาธิการจึงถือโอกาสแจ้งคณาจารย์มาลงเรื่องอันนับได้ว่าเป็นการสรุปผลงานด้าน

ต่าง ๆ ของวารสารและของคณะในรอมบี้ ซึ่งคิดว่าจะยังประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านและวิชาการ
 เป็นอย่างมาก ถัดจากขอ มีการลงรายนามของบรรณาธิการไว้ด้วย เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้
 ทราบว่าผู้ได้รับวารสารนั้นบ้าง นอกจากนี้ได้พิมพ์รายนามวิทยานพนชทั้งที่สำเร็จแล้ว
 และกำลังค้นคว้าวิจัยอยู่และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของคณะเพื่อท่านจะได้ทราบการก้าวหน้าขยายตัว
 ของการบริหารงานสมัยใหม่ในประเทศเรา ในประการสุดท้ายก็ได้จัดทำบรรณานุกรมเพื่อความ
 สะดวกในการค้นคว้าอ้างอิงต่อไป ทั้งนี้ นอกจากจะได้จัดทำเป็นภาษาไทยแล้ว ยังจะได้ย่อ
 รายการเหล่านั้นลงเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย เพื่อประโยชน์แห่งการเผยแพร่คุณค่าของ
 นักศึกษาในต่างประเทศอีกด้วย

ก่อนที่จะจบคำแถลงนี้ ใคร่ขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่ท่านผู้อ่านทั้งหลายเป็น
 นักบริหารซึ่งมีภาระที่จะช่วยกันพัฒนาการบริหารของประเทศให้ก้าวหน้า เพื่การสนอง
 พระเดชพระคุณประเทศชาติและประชาชนจึงอาจจะต้องการอุปการณต่าง ๆ มาช่วยงานของ
 ท่าน และโดยที่วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ได้ยกย่องคุณเพื่อวัตถุประสงค์จะให้บริการทาง
 วิชาการแก่ท่านผู้มเกียรติในด้านนี้อยู่แล้ว ฉะนั้นในโอกาสที่วารสารรัฐประศาสนศาสตร์จะ
 ได้เริ่มฉบับที่ 3 ทางวารสารจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านสมาชิกปัจจุบันที่ยังมิได้บอกรับวารสารต่อ
 ได้โปรดรีบสมัครเป็นสมาชิกต่อไป และหากจะกรุณาป่าวร้องให้ท่านผู้สนใจอื่นได้ทราบด้วย
 ก็จะเป็นพระคุณยิ่ง ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นกำลังใจให้บรรดาเจ้าหน้าที่ของวารสารได้มีความ
 ปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังจะเป็นทางที่กองบรรณาธิการจะคาดคะเนได้ว่าควรจะมี
 วารสารเป็นจำนวนเท่าใดด้วย

ทั้งนี้ ทางวารสารมีความหวังจะได้รับอุปการคุณและความสนับสนุนจากท่านผู้
 เกียรติเป็นอย่างมาก และใคร่ขอเกริ่นว่าในวารสารปีที่ 3 นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
 รูปเล่มเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอีก ในฉบับแรก (กรกฎาคม) จะมีบทความต่าง ๆ ในโอกาส
 ที่วารสารจะจัดฉบับเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติครบร้อยปีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้มีพระคุณแก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการอีกด้วย.

สวัสดิ์

บก.